

CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM: NHỮNG THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ... có lợi thế của từng địa phương. Sau một năm thực hiện, Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 đã có thành công bước đầu, dần tạo sức lan tỏa rộng rãi...

Nâng giá trị nhờ Chương trình OCOP

Gà Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) nổi tiếng có chất lượng thịt thơm ngon, nhưng qua thời gian đã bị lai tạp nên có thời điểm giảm giá trị... Triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ địa phương phục tráng giống, chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, giống gà này dần trở lại chất lượng tốt, năng suất tăng; được “đeo nhãn” truy xuất nguồn gốc sản phẩm Chương trình OCOP (ở chân) khi xuất bán và khẳng định được thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng... Hiện gà Tiên Yên được bán tại thị trường với mức giá từ 150.000 đến 250.000 đồng/kg, cao gấp 2-3 lần so với gà thông thường.

Không riêng tỉnh Quảng Ninh, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam, sau một năm thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay, cả nước đã có 42/63 tỉnh, thành phố được phê duyệt đề án, kế hoạch triển khai Chương trình OCOP. Trong đó, các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Quảng Nam, Lào Cai... đã thực hiện Chương trình OCOP đạt hiệu quả khá tích cực. Các địa phương đã xét công nhận cho hơn 200 sản phẩm Chương trình OCOP với các mức “3 sao”, “4 sao” và “5 sao” (sản phẩm từ 1 đến 3 sao: phục vụ thị trường trong nước; sản phẩm từ 4 đến 5 sao: có khả năng cạnh tranh, xuất khẩu). Để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện Chương trình OCOP, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã xây dựng 26 tiêu chí đánh giá sản phẩm Chương trình OCOP; quy trình đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP theo 3 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương) làm cơ sở cho địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ triển khai tập huấn cho cán bộ từ trung ương đến địa phương trực tiếp tham gia thực hiện chương trình...

Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà

Nội Hoàng Thị Huyền, Hà Nội có khoảng 7.200 sản phẩm, tương thích với 6 nhóm ngành hàng Chương trình OCOP, bao gồm: 2.881 sản phẩm thực phẩm (39,9%); 2.417 sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí (33,5%); 1.396 sản phẩm vải và may mặc (19,3%)... Sở NN&PTNT Hà Nội đang xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP trình UBND thành phố phê duyệt.

Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai Chương trình OCOP năm 2013, đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã có 322 sản phẩm, trong đó 138 sản phẩm đạt “3-5 sao”; trên 90% sản phẩm được dán tem điện tử thông minh để truy xuất nguồn gốc. Tổng doanh số bán hàng Chương trình OCOP của các tổ chức kinh tế, cơ sở hộ sản xuất Chương trình OCOP năm 2018 đạt 311 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.600 lao động. Tại tỉnh Hà Tĩnh, địa phương cũng đã phát triển được các chuỗi giá trị, như: Bưởi Phúc Trạch, cam Vũ Quang... có sức tiêu thụ tốt trên thị trường.

Triển khai muộn hơn so với các tỉnh, thành phố khác, Hà Nội dự kiến nâng cấp các sản phẩm hiện có để đạt “sao” theo quy định. “Hà Nội phấn đấu đưa 1.000 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Thành phố sẽ hỗ trợ các nhóm hàng nông sản xây dựng hệ thống truy xuất sản phẩm; tổ chức diễn đàn kết nối giao thương; đồng thời, tập trung đào tạo, tập huấn cho cán bộ và các hộ dân tham gia Chương trình OCOP” - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Hoàng Thị Huyền cho biết.

Tuy đạt một số kết quả tích cực, song theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, hiện nay còn 21 tỉnh, thành phố chưa phê duyệt đề án, kế hoạch triển khai Chương trình OCOP, cần đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, các địa phương đã triển khai cũng cần nâng cao chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm, đưa Chương trình OCOP vào chiều sâu, tạo điều kiện cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững... Mới đây, tại diễn đàn quốc tế “Kết nối mạng lưới toàn cầu mỗi xã một sản phẩm” do Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Nông nghiệp & PTNT) đề xuất giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại; quảng bá, giới thiệu sản phẩm Chương trình

OCOP có tiềm năng xuất khẩu; tạo cơ hội để người sản xuất nắm bắt thị hiếu khách hàng, phát triển sản phẩm phù hợp...

Để đẩy nhanh Chương trình OCOP, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam đề nghị các địa phương chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tham mưu sớm ban hành đề án, kế hoạch triển khai nhằm thực hiện đồng bộ hóa Chương trình OCOP trong phạm vi cả nước. Đặc biệt, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong khai thác lợi thế Chương trình OCOP phục vụ, phát triển kinh tế nông thôn. Mỗi địa phương cần nắm bắt cơ hội và tổ chức lại sản xuất, gắn sản xuất với thị trường, tạo thêm sản phẩm Chương trình

OCOP có giá trị cao về kinh tế, xã hội, văn hóa... làm tiền đề trong quy hoạch, chiến lược phát triển trên cơ sở lợi thế, thế mạnh vùng, miền...

Theo Bộ Nông nghiệp & PTNT, Chương trình OCOP được thực hiện trên nhóm 6 ngành hàng (đồ ăn, đồ uống, lưu niệm - thủ công mỹ nghệ, thảo dược, vải và may mặc, dịch vụ) được phát triển trên cơ sở là sản vật, văn hóa, cảnh quan, công nghệ truyền thống của địa phương. Chủ thể thực hiện là các tổ chức kinh tế tại cộng đồng, trong đó ưu tiên các loại hình tổ chức có sự tham gia góp vốn rộng rãi, như: Hợp tác xã, công ty cổ phần, các hộ gia đình, tổ hợp tác.../.

Nguyễn Mai

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH



phòng chống theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT. Tuy nhiên, dịch bệnh có chiều hướng lây lan nhanh, ở phạm vi rộng, ở các quy mô chăn nuôi lớn hơn, kể cả một số hộ chăn nuôi an toàn sinh học có điều kiện tốt hơn. Thành phố đã chủ trương ngay việc hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy trong thời gian chậm nhất là 7 ngày. Mức hỗ trợ đối với lợn thương phẩm bằng 80% giá thị trường; đối với lợn sinh sản hỗ trợ bằng 1,8 lần giá lợn thương phẩm. Nhằm góp phần tránh được tình trạng giấu dịch, giết mổ lợn bệnh tiêu thụ và đặc biệt là giúp các hộ chăn nuôi ổn định tâm lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi của TP Hà Nội. Bộ trưởng lo ngại "Trước những diễn biến bất thường của thời tiết nếu không làm tốt công tác phòng chống, thì dịch sẽ tiếp tục lây lan, có thể lên tới 100% địa bàn, kể cả những nơi hết dịch sau 30 ngày thì bệnh vẫn quay trở lại"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc Thủ tướng nhấn mạnh "phòng chống dịch như chống giặc", huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này. "Phòng là chính, cơ sở là chính, dân là chính", Thủ tướng chỉ đạo các cơ sở, địa phương chưa bị dịch thì cần chủ động, tích cực hơn nữa, không đợi có dịch rồi mới chống. Nếu có dịch rồi thì cần ngăn chặn lây lan kịp thời theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ cho người dân một cách kịp thời, chặt chẽ, minh bạch; phải bảo đảm vệ sinh môi trường. Không quay lưng lại với thịt lợn sạch, được kiểm soát,

phải có biện pháp phát triển các loại sản phẩm khác để bảo đảm đời sống cho nông dân và giải quyết thực phẩm cho người dân, nhất là giai đoạn cuối năm ..."

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để các cơ quan, người dân nắm tình hình, không chủ quan, lơ là. Rà soát các văn bản cần thiết để điều chỉnh, bổ sung, trình Chính phủ để việc giải quyết sát thực tế, khả thi hơn, bảo đảm chống dịch nhưng cũng tạo điều kiện cho phát triển chăn nuôi, giết mổ và

tiêu thụ những sản phẩm từ thịt lợn an toàn.

Hà Nội cũng như cả nước cần phối hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực để ngăn chặn và phòng chống dịch lây lan. Đồng thời nêu cao tinh thần hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân, cho ngành nông nghiệp, Thủ tướng đề nghị "Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, thường vụ huyện ủy ở đây phải thay đổi phương thức, cách làm, phải chỉ đạo quyết liệt để không xảy ra cả huyện"/.

Ngọc Bích

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG



Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã nêu một số nội dung chính trong Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Theo đó các đơn vị cần tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Theo dự báo, mùa mưa năm nay khả năng bắt đầu và kết thúc phù hợp so với trung bình hàng năm, toàn mùa có khoảng 6-8 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Tổng lượng mưa toàn mùa từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019 vào khoảng 1250 -1450mm. Đặc biệt cuối tháng 5, các sông, suối trong khu vực có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn với đỉnh lũ tiểu mãn thấp hơn trung bình hàng năm.

Mặc dù số lượng các cơn bão năm nay dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, nhưng do nhiệt độ mặt nước biển Tây Bình Dương bao gồm khu vực Biển Đông cao, đề phòng khả năng xuất hiện bão mạnh hoặc siêu bão./.

Lê Lào

GIẢI NGÂN HƠN 4 TỶ ĐỒNG QUỸ KHUYẾN NÔNG TẠI XÃ LIÊN CHÂU, HUYỆN THANH OAI



Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức giải ngân Quỹ Khuyến nông cho 11 hộ thuộc vùng sản xuất tập trung xã Liên Châu, huyện Thanh Oai.

Tổng số tiền giải ngân đợt này là 4,25 tỷ đồng cho 11 phương án về nuôi trồng thủy sản kết hợp cây ăn quả, chăn nuôi gà đẻ trứng và vịt đẻ trứng.

Với diện tích đất nông nghiệp gần 424 ha, xã Liên Châu là một trong 4 xã của huyện Thanh Oai về đích nông thôn mới trong năm 2017. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Liên Châu đã tổ chức dồn điền đổi thửa kết hợp với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung để tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xã Liên Châu có 110 hộ thực hiện chuyển đổi mô hình canh tác cá, vịt, cây ăn quả với diện tích 160 ha.

Nhờ vốn vay ưu đãi, thủ tục gọn nhẹ, nhiều hộ nông dân tại xã Liên Châu đã mạnh dạn đầu tư

phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ 2009 đến nay, toàn xã đã có 144 lượt hộ vay vốn quỹ khuyến nông với số tiền giải ngân trên 55 tỷ đồng, trong đó năm 2019 đã giải ngân số tiền là 5,5 tỷ đồng cho 14 phương án.

Tính đến thời điểm hiện tại, năm 2019, Quỹ Khuyến nông thành phố đã giải ngân cho 68 hộ

với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội sẽ tiếp tục thẩm định, giải ngân cho các hộ vay vốn Quỹ Khuyến nông để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hướng dẫn, tạo điều kiện để các hộ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả./.

Nguyễn Thúy

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI CẤP GIỐNG CHO CÁC HỘ THAM GIA MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG



mô 5ha với 5 hộ tham gia. Tại buổi bàn giao các hộ tham gia mô hình được nhận 75.000 con cá chép giống V1, có kích cỡ từ 7-9 cm/con. Qua kiểm tra chất lượng cũng như số lượng cá giống, các bên tham gia bàn giao đều đánh giá cá giống có chất lượng tốt, màu sắc tươi sáng, đồng đều, cá hoạt động tốt, không dị hình, dị tật và dấu hiệu bệnh lý. Mô hình được Trung tâm khuyến nông Hà Nội hỗ trợ 50% giống, 50% thức ăn, 50% chế phẩm sinh học; các hộ tham gia mô hình đối ứng 50% giá trị còn lại.

Trước đó, cán bộ của trạm khuyến nông huyện Phú Xuyên đã tiến hành tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản theo hướng VietGAP cho các hộ tham gia mô hình, kiểm tra giám sát và đôn đốc việc cải tạo ao và lấy nước vào ao, đồng thời cũng hướng dẫn người nuôi cách lọc nước nhằm loại bỏ cá tạp, cách gây màu nước để đảm bảo chất lượng nước tốt trước khi thả giống./.

Huy Hoàng

Thực hiện kế hoạch triển khai mô hình khuyến nông thủy sản năm 2019, Trung tâm khuyến nông Hà Nội cùng với Trạm khuyến nông huyện Phú Xuyên tiến hành bàn giao cá giống cho các hộ tham gia mô hình Nuôi thủy sản theo hướng VietGAP.

Mô hình "Nuôi thủy sản theo hướng VietGAP" trên địa bàn huyện Phú Xuyên có quy

HỘI THẢO TỌA ĐÀM VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỖI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NÔNG SẢN AN TOÀN



xuất, tiêu thụ nông sản an toàn năm 2019.

Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Trọng Khuê - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Thị Huyền - Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng NTM Thành phố; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy Thường Tín; đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cùng trên 150 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện: Thường Tín, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức và Phú Xuyên.

Tại hội thảo, đồng chí Lê Trọng Khuê - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cho biết, hiện nay Hà Nội đã hình thành, duy trì và phát triển các vùng sản xuất với gần 5.500 ha rau an toàn được quản lý, 76 xã chăn nuôi trọng điểm với 3.810

trang trại quy mô lớn ngoài khu dân cư, 25 cơ sở giết mổ tập trung bán công nghiệp, 148 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai hoạt động hiệu quả, 121 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thực phẩm an toàn.

Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, phân tán, các hộ sản xuất chưa chú ý tới việc liên kết nhóm hộ mà vẫn sản xuất tự phát nên chưa tạo được nhiều vùng sản xuất tập trung, trong khi để có thể cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, cần phải có sản phẩm chất lượng cao. Đây là điều người nông dân cá thể khó có thể làm được mà cần phải liên kết thành 1 tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã). Thông qua đó thực hiện liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị .

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 6 báo cáo tham luận và 12 ý kiến trao đổi, thảo

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2019.

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đã được giao theo đúng tiến độ đề ra. Ngoài tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản về quản lý, bảo vệ và PCCC rừng; xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp; phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh và lễ hội,... Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra việc buôn bán ngà Voi, sừng Tê giác; thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng và PCCC rừng thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020" đúng tiến độ, hiệu quả cao...

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô hanh xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vì vậy, đã xảy ra 2 vụ cháy tại huyện Sóc Sơn; tổng diện tích bị cháy là 5,3ha chủ yếu cháy thảm thực bì, lau lách,

lượn những nội dung liên quan như: Những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; các giải pháp xây dựng nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn; cơ chế, chính sách của Thành phố đối với các mô hình chuỗi liên kết...

Kết thúc hội thảo, đồng chí Lê Trọng Khuê nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các mô hình, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Tăng cường chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt cuộc vận động nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, tiêu dùng và đưa ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn.../.

Nguyễn Thúy

không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng. Các vụ cháy đều được phát hiện và huy động lực lượng dập tắt kịp thời, không để lan rộng, không ảnh hưởng lớn đến tài nguyên rừng.

Về phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tiếp tục tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là công tác quản lý địa bàn và việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn thành phố; phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành có liên quan, các tổ chức xã hội để tham mưu, chỉ đạo và thực hiện sâu rộng, xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, Chi cục chỉ đạo nghiệp vụ các đơn vị trong công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên toàn thành phố, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật để nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Tổ chức thường trực PCCC rừng 24/24 giờ trong mùa khô hanh và lễ hội.../.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)

KỸ THUẬT BAO QUẢ BƯỞI DIỄN

Quả bưởi bị rám nắng, sâu bệnh hại làm giảm sút về chất lượng và giá trị kinh tế một cách nghiêm trọng. Thời tiết mùa hè, nhiệt độ cao, ánh nắng gay gắt nếu không có sự chăm sóc chu đáo thì số quả bị rám hoặc nứt lên tới 30%. Biện pháp hiệu quả nhất hiện nay để khắc phục được tình trạng này là sử dụng túi bao quả.

*** Tác dụng của bao quả bưởi bằng túi**

- Phòng ngừa tia cực tím, ánh nắng quá gắt làm quả bưởi bị rám, hỏng.
- Phòng ngừa sự phá hại của sâu bệnh trên quả (nhện, rệp, ruồi vàng, sâu vẽ bùa, bọ xít, bệnh loét ...).
- Làm giảm lượng thuốc BVTV sử dụng và thuốc BVTV bám trên vỏ quả tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

KINH NGHIỆM TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY DƯA LÊ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dưa lê có hàm lượng vitamin A, B, C và chất khoáng như magie, natri tương đối cao, đặc biệt dưa lê có nhiều đường nhưng lại không có cholesterol nên rất tốt cho sức khỏe.

1. Thời vụ trồng

Dưa lê thích hợp nhiệt từ 18- 32°C, vì vậy thời vụ trồng dưa lê đối với các tỉnh miền Bắc nước ta có thể tiến hành từ tháng 2 đến tháng 9. Tuy nhiên với dưa lê xuân hè gieo trồng thích hợp nhất vẫn là sau tiết lập xuân.

2. Đất trồng

Trồng dưa lê cần đất tơi xốp, thoát nước

và môi trường.

- Bảo vệ lớp phấn trên vỏ quả, phòng ngừa sương muối làm cho màu sắc quả vàng óng, đẹp.

*** Xử lý trước khi bao quả**

Trước khi bao quả 1-2 ngày nên phun thuốc chống nấm, nhện, rệp, kiến... sau đó để quả khô rồi tiến hành bao quả. Khi bao có thể cắt bỏ phần lá mọc gần sát cuống quả để việc bao được dễ dàng.

* Chú ý: Nên sử dụng túi bao quả bằng các loại túi chuyên dụng cho bưởi được mua tại các cửa hàng uy tín, đảm bảo chất lượng để đạt hiệu quả cao nhất.

*** Thời điểm bao quả**

- Bao quả vào giai đoạn quả non, đường kính 5-6cm (tháng 5-6 dương lịch). Giai đoạn này quả đã sinh trưởng ổn định, kết thúc giai đoạn rụng quả sinh lý.

*** Thời điểm tháo túi bao quả**

Trước khi thu hoạch 15-30 ngày, tháo túi bao để quả bưởi hấp thu ánh sáng mặt trời tự nhiên, đảm bảo màu sắc vàng óng, bắt mắt, hương thơm và vị ngọt đặc trưng của quả bưởi Diễn. Những túi bao quả nào còn sử dụng được nên giữ lại để tái sử dụng ở vụ sau.

* Lưu ý: nên tránh tháo túi bao quả nếu trời nắng quá gắt hoặc đang có sâu bệnh hoành hành./.

Nguyễn Thị Kim Thoa

nên loại đất thích hợp nhất là thịt nhẹ, đất cát pha, đất phù sa, đất trộn trấu.

3. Kỹ thuật ngâm và gieo hạt

Chọn hạt giống tốt, ngâm hạt giống trong nước ấm 4 - 5 tiếng, sau đó ủ hạt vào khăn ẩm trong vòng 1 ngày để hạt nứt nanh.

Cho hạt đã ngâm vào bầu ươm rồi phủ một lớp đất mỏng lên, để ở chỗ râm mát và tưới nước giữ ẩm. Đất ươm hạt nên dùng đất trộn phân trùn hoặc phân chuồng ủ mục để có đủ dinh dưỡng cho cây con khỏe mạnh.

Sau 2 ngày ươm giống, cây bắt đầu nảy mầm, cần tưới nước vừa đủ để cây phát

triển. Sau khoảng 8 - 10 ngày thì cây bắt đầu ra lá thật.

4. Trồng cây con

Khi cây có 2 - 3 lá chính thì bắt đầu đánh ra trồng. Đất trồng dưa lê cần cung cấp nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt là các loại phân hoai mục và NPK.

Lên luống rộng 1,5 - 2m, cao 25 - 30cm, rãnh rộng 30 - 35cm. Trồng cây theo hàng, cây cách cây 25 - 30cm, đảm bảo mật độ 700-800 cây/sào.

Để giảm công làm cỏ và dưa lê không bị lấm bẩn, bà con nên dùng màng phủ chuyên dùng phủ lên mặt luống, sau đó khoét các lỗ để trồng và bón. Tạo hố đất, rạch bao nylon rồi đặt bầu vào lỗ đục sẵn, vùi kín bầu cây dưới đất, đôn cho chặt gốc. Phủ rơm rạ xung quanh gốc để giữ ẩm cho cây trong thời gian đầu.

Nên trồng cây vào buổi chiều mát. Khi trồng cây con xong cần tưới nước mỗi ngày 2 lần và che phủ tạo bóng râm trong 1 tuần đầu để cây con hồi sức.

5. Chăm sóc

Bấm ngọn, tia nhánh: Có thể bấm ngọn theo 1 trong các cách sau:

Cách 1: Sau lá thứ 5 thì có thể bấm ngọn và thân chính để cho nhánh cấp 1 phát triển. Khi nhánh cấp 1 có 5 - 6 lá thì bấm ngọn để cho nhánh cấp 2 phát triển. Khi nhánh cấp 2 có 5 - 6 lá lại bấm ngọn để nhánh cấp 3 phát triển. Sau khi bấm ngọn 3 lần một cây dưa có thể cho tới 72 hoa cái có khả năng cho quả.

Cách 2: Sau khi bấm ngọn thân chính để 5 nhánh cấp 1 phát triển. Mỗi nhánh cấp 1 sẽ lấy 5 nhánh cấp 2 rồi để phát triển tự nhiên, sau 2 lần bấm ngọn một cây dưa lê đã cho tới 24 hoa cái có khả năng cho quả.

Cách 3: Sau khi bấm ngọn thân chính để 5 nhánh cấp 1 phát triển. Trên 5 nhánh cấp 1 sẽ cho 5 hoa cái có khả năng cho quả rồi cứ để phát triển tự nhiên.

Lưu ý: Việc tia nhánh, bấm ngọn, để quả nên thực hiện vào buổi sáng nhằm tránh tạo cơ hội cho mầm mống bệnh xâm nhập qua vết thương.

Chặt thân và bảo vệ quả:

Dưa lê hay bị gió thổi làm cuốn thân, lật lá, nên cần dùng đất đê thân theo từng khoảng cách 60 - 70cm.

Tưới nước:

Từ khi trồng đến chuẩn bị ra hoa, cần tưới nước vừa đủ để cây không phát triển quá mạnh. Cây chuẩn bị ra hoa cần giảm lượng nước để cây để đậu quả. Cây nở hoa 5-7 ngày, nên duy

trì lượng nước tưới đến đảm bảo đủ ẩm. Trước khi thu hoạch 10 ngày, cần giảm lượng nước tưới để đảm bảo chất lượng quả dưa.

6. Bón phân

Lượng phân bón (cho 1 sào): 300kg phân chuồng mục hoặc 30kg phân hữu cơ vi sinh (thay thế phân chuồng) + 7 - 8kg Urê + 10-12kg Kali + 25-30 kg supe lân.

Cách bón:

+ Bón lót toàn bộ phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh) + 3kg Urê + 3 kg Kali vào hàng, cách gốc dưa khoảng 20cm.

+ Bón thúc lần 1 (Sau trồng 15- 20 ngày): Bón 2kg Urê + 2 kg kali.

+ Bón thúc lần 2 (Khi có hoa cái nở): Bón 2kg Urê + 2 kg kali.

+ Bón thúc lần 3 (Sau trồng 40 - 45 ngày): Bón hết lượng phân còn lại.

Lưu ý: Trước lần bón thúc đợt 1 có thể tưới nước cho cây dưa non bằng 0,5 kg urê + 1kg supe lân kết hợp với phun phân vi lượng qua lá. Tốt nhất nên sử dụng phân bón chuyên dùng cho dưa để bổ sung dinh dưỡng kịp thời.

7. Phòng trừ sâu bệnh

- **Bọ trĩ:** Dùng Tau – Fluvalinate 25%EC (marvik) nồng độ 3000, Bendiocard 50%WP (Garvox, Multamet).

- **Bệnh cháy nhựa thân:** Phun hoặc tưới vào gốc Benlate, Copperb 23%, Ridomil, Aliette 80Wp.

- **Bệnh thối gốc lở cổ rễ:** Bón vôi luân canh với cây trồng, phun phòng định kỳ bằng Topsin, Ridomil ...

- **Bệnh sương mai:** Luân phiên phun 5-7 ngày/lần bằng các loại thuốc Ridomil MZ nồng độ 400, Metiran 80% nồng độ 500.

- **Bệnh phấn trắng:** Có thể phun Benlate 0,01%, Topsin 0,1%, Anvil....

- **Bệnh thán thư:** Dùng Antracol 70wp phun 7-10 ngày/lần, Zineb.

8. Thu hoạch

- Trong quá trình chăm sóc nên che quả dưa bằng lá để quả dưa không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp làm mất màu tự nhiên và xuất hiện nhiều vân xanh.

- Từ trồng đến khi thu hoạch khoảng 60 ngày, lúc này quả dưa có màu trắng ngà và có mùi thơm. Thời gian cho thu hoạch rõ khoảng 25 - 30 ngày, càng bấm ngọn định số quả cho một cây chính xác, số quả thu càng có độ đồng đều cao và càng có thời gian thu gọn./.

Tạ Thị Thái

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2019)

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Hai ngày đầu và khoảng ngày 07, 08 khu vực chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, những ngày còn lại chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén yếu bởi bộ phận áp cao từ phía Bắc.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 01, 02 và từ ngày 07 - 09: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông dễ phòng có gió giật mạnh. Gió Đông nam cấp 2.

Những ngày còn lại: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 27.5 - 28.5°C.

Nhiệt độ cao nhất: 33 - 35°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25°C.

Lượng mưa phổ biến: 70 - 100 mm, khu vực Ba Vì: 80 - 120mm.

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

Tổng số giờ nắng: 45 - 55 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ

CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 20/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, phải tiêu hủy hàng trăm triệu con lợn và phải chi hàng chục tỉ Đô la Mỹ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều trên thế giới.

Ở nước ta từ tháng 2/2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, dẫn đến buộc phải tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai quyết liệt, khá đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi và công tác quản lý nhà nước của ta. Vì vậy, phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là công việc cấp bách và rất quan trọng hiện nay.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội... tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu

Phi, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm đủ kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm lâm; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân

dân từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn Châu Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

6. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị này./.

TX (TH)

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ MỨC HỖ TRỢ THIẾT HẠI KHI PHẢI TIÊU HỦY LỢN BỊ BỆNH, LỢN CHẾT DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2089/UBND-KT về việc tháo gỡ vướng mắc về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra.

Về việc này, UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của liên Sở: Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2948/TTrLS: STC-SNN&PTNN ngày 09/5/2019, cụ thể mức hỗ trợ như sau:

Về cơ chế hỗ trợ: Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm có dịch bệnh (mức hỗ trợ = 0,8 x giá thị trường).

Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ bằng 1,8 lần mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại tại thời điểm có dịch bệnh (mức hỗ trợ = 1,8 x 0,8 x giá thị trường).

Về giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ: Trước ngày 02/4/2019: Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 37.400 đồng/kg; Từ ngày 02/4/2019 đến ngày 04/4/2019:

Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 37.800 đồng/kg; Từ ngày 05/4/2019 đến ngày 01/5/2019: Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 39.200 đồng/kg; Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 09/5/2019: Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 35.000 đồng/kg; Từ ngày 10/5/2019: Thực hiện theo thông báo giá thị trường lợn hơi hàng ngày của Sở Tài chính.

Đối với các trường hợp mà UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chi trả, hỗ trợ cho dân cao hơn mức hỗ trợ nêu trên: UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính để liên Sở rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc (nếu có) báo cáo UBND Thành phố theo định.

Thời điểm xác định mức hỗ trợ là thời điểm quyết định tiêu hủy toàn bộ số lượng lợn trong đàn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)

THÀNH LẬP BCD CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Theo Quyết định, thành lập BCD Chương

trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là BCD Chương trình OCOP Thành phố) gồm 21 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm Trưởng ban; đồng chí Chu Phú Mỹ,

Giám đốc Sở NN&PTNT làm Phó Trưởng ban.

BCĐ Chương trình OCOP Thành phố có chức năng giúp UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

BCĐ Chương trình OCOP Thành phố có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo giai đoạn và hàng năm theo quy định; Giúp UBND Thành phố quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc triển khai các dự án, hạng mục thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội; Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố; trình UBND Thành phố ban hành Quyết định cấp Giấy công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố theo đúng quy định; lựa chọn, đề xuất các sản phẩm OCOP cấp Thành phố tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương; Giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn

đốc, đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm của thành phố Hà Nội.

BCĐ Chương trình OCOP Thành phố hoạt động theo Quy chế do Trưởng BCĐ ban hành; Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng hợp có sự thay đổi thành viên tham gia BCĐ, cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Sở Nông nghiệp & PTNT là cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình OCOP Thành phố; Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội là cơ quan giúp việc chuyên trách. Thủ trưởng các Sở, ngành và các đơn vị liên quan quyết định đơn vị, cá nhân giúp việc thành viên BCĐ Chương trình OCOP Thành phố theo lĩnh vực được phân công theo dõi.

Trưởng BCĐ Chương trình OCOP Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức triển khai thực hiện Chương trình./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)

QUẢN LÝ VIỆC TÁI ĐÀN LỢN TRONG THỜI GIẠN DIỄN RA BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội bệnh DTLCP xảy ra đầu tiên ở Long Biên (ngày 24/02/2019). Mặc dù đã được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp song do thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố giáp với Hà Nội đã xảy ra dịch bệnh, hơn nữa bệnh chưa có vắc xin phòng bệnh nên dịch bệnh đang có chiều hướng lan nhanh trên diện rộng. Đến ngày 16/5/2019, bệnh DTLCP đã lan ra khắp các quận chăn nuôi và các huyện ngoại thành Hà Nội, đã xảy ra tại 9.016 hộ chăn nuôi (chiếm 11,18% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi/11.334 thôn, tổ dân phố/362 xã, phường, thị trấn/24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 140.738 con (chiếm 7,52% tổng đàn) với trọng lượng 9.573.922 kg.

Để quản lý chặt chẽ việc tái đàn lợn của các hộ, các trang trại, gia trại chăn nuôi đồng thời sớm khống chế, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành văn bản số 1535/SNN-CN đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện tái đàn lợn trên địa bàn quản lý theo các nội dung sau:

Đối với các hộ chăn nuôi nằm trong vùng

xảy ra bệnh DTLCP (Thôn, xã), sau 30 ngày không phát sinh dịch mới được tái đàn.

2. Các hộ chăn nuôi khi tái đàn phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Lợn phải có nguồn gốc rõ ràng, phải xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát bệnh định kỳ theo quy định.

- Lợn vận chuyển từ các tỉnh ngoài phải có giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh, phải có xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP. Khi nhập lợn về phải nhốt riêng đàn lợn mới mua 5-7 ngày để theo dõi.

- Trước khi tái đàn phải báo Chính quyền, thú y địa phương và được Chính quyền địa phương cho phép. Nếu không khai báo sẽ bị xử lý vi phạm đồng thời ốm, tái DTLCP phải tiêu hủy và không được hưởng chính sách hỗ trợ của Thành phố.

3. Trong quá trình chăn nuôi phải áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học:

- Ở lối ra vào khu vực chăn nuôi cần có hố sát trùng, có giày, ủng và trang bị bảo hộ sử dụng trong chuồng trại.

- Đối với các hộ gia đình thì không được nuôi thả rông, chuồng nuôi phải được che chắn,

cách ly, nền chuồng phải cao ráo, tránh để các loại vật nuôi khác như gà, vịt,... vào chuồng nuôi.

- Có lưới ngăn phòng chống chim, chuột, côn trùng tại khu vực chuồng trại chăn nuôi.

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh, đặc biệt là vắc xin phòng dịch tả cổ điển và tụ huyết trùng, kết hợp chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng cho lợn.

- Tiêu độc khử trùng định kỳ bằng hóa chất, rắc vôi bột xung quanh chuồng trại.

4. Hạn chế người chăn nuôi ra vào vùng dịch, không đến các khu tiêu hủy lợn bệnh.

5. Không sử dụng thức ăn dư thừa tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể.

6. Khi xảy ra dịch phải khai báo, không được giấu diếm, nếu không khai báo sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

7. Đối với quận còn chăn nuôi: Chỉ đạo UBND các phường tổ chức rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ tổng đàn lợn hiện có, thực

hiện Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND thành phố Hà Nội, tạm thời không để hộ, doanh nghiệp chăn nuôi tái đàn lợn trong giai đoạn đang xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi chuyển đổi nghề.

8. Đối với UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thống kê tổng đàn lợn hiện có; tuyên truyền các hộ các chủ trương, chính sách, các quy định của Nhà nước về kiểm dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh; quản lý chặt chẽ việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học tại các hộ, cơ sở, trang trại chăn nuôi trên địa bàn quản lý.

Nghiêm cấm việc tái đàn lợn tại các xã, thị trấn đang xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền vận động người chăn nuôi không nên tái đàn lợn trong giai đoạn hiện nay đối với các xã, thị trấn chưa xảy ra dịch./.

TX (TH)

HÀ NỘI: NGHIÊM CẤM SẢN XUẤT, KINH DOANH TÔM HÙM ĐẤT

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1537/SNN-CCTS về việc cấm sản xuất, kinh doanh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về tác hại, cách tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại. Tập trung kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển, nuôi giữ các loài này; khi bắt giữ được các loài sinh vật ngoại lai xâm hại tiến hành tiêu hủy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động nuôi trồng, kinh doanh, tiêu thụ các loài sinh vật ngoại lai theo quy định.

Khi phát hiện có phát tán sinh vật ngoại lai ra môi trường cần báo ngay cho Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội để có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt các loài thủy sinh vật ngoại lai theo quy định của Pháp luật về đa dạng sinh học.

Tôm hùm đất là loài ăn tạp, có thể ăn cả động vật sống, động vật chết lẫn thực vật nên là loài động vật xâm lấn gây phá hoại mùa màng hay phá hủy chuỗi thức ăn, chúng còn đào hang sâu để trú ẩn để lẩn trốn kẻ thù nên có thể làm hỏng nền đất hay gây sói mòn sông, suối. Khả năng thích nghi tốt với môi trường biển chúng trở thành những sinh vật ngoại lai có hại khi phát tán mầm dịch bệnh nấm tôm, virus gây bệnh đốm trắng cho tôm cũng như một số loài ký sinh trùng. Khi sống trong môi trường tự nhiên thuận lợi, tuổi thọ của một con tôm hùm đất có

thể lên tới 30 năm. Thậm chí sức sống của loài tôm này càng mãnh liệt hơn với khả năng tái sinh lại chân hay càng nếu chúng bị đứt trong các cuộc chiến. Nguy hiểm hơn, nếu ăn sống thì con người có thể bị một loại giun nguy hiểm tấn công vào phổi, loài giun này thường sống ký sinh trong đầu tôm đất. Đó là cảnh báo mà các bác sĩ tại Trường Y của Đại học Washington, St. Louis, Mỹ đưa ra.

Theo đó, loài ký sinh trùng có tên Paragonimus kellicotti gây ra sự nhiễm trùng có tên paragonimiasis rất hiếm gặp đã được tìm thấy trong phổi của 6 nạn nhân khi ăn tôm hùm đất sống ở sông Missouri, Mỹ. Nạn nhân sẽ có triệu chứng như sốt, ho, đau ngực, mệt mỏi và khó thở khi mắc phải bệnh Paragonimiasis, bác sĩ Gary Weil điều trị cho 6 bệnh nhân trên - cũng là chuyên gia bệnh nhiễm trùng của Đại học Washington cho hay.

Ngoài ra, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cũng cho biết mỗi năm ở Mỹ có tới 80.000 bị bệnh và 100 người chết do nhiễm bệnh Vibrio, một vi khuẩn ký sinh trên vỏ các động vật có vỏ.

Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy nồng độ thủy ngân cao cũng như các chất hóa học độc hại khác như DDT, PCBs, dioxin... có liên quan tới bệnh ung thư, các bệnh về hệ thần kinh./.

TT (Báo KTĐT)

TS. NGÔ VINH VIỄN - NGUYÊN VIÊN TRƯỞNG VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Câu hỏi: Tại sao rau muống trắng hay còn gọi là rau muống ròn khi trồng chỉ được 2 đến 3 lứa là lại bị đổ đốn hoặc có các cây lá trắng xuất hiện - đây là biểu hiện của bệnh gì và cách chăm bón để kéo dài thời gian sinh trưởng, phát triển cho cây rau?

Trả lời: Cây rau muống ròn khi thu hoạch được 2 đến 3 lứa thường bị đổ đốn và có lá trắng xuất hiện thường là do bị nấm gỉ trắng gây hại. Nấm này thuộc nhóm nấm gỉ sát gây ra. Để chủ động phòng chống bệnh thì sau một đợt thu hoạch cần phát hết các lá, thu gom các tàn dư và tiêu hủy. Bón bổ sung phân hữu cơ hoai mục trộn đều với 10 – 15 kg vôi vột rải đều cho một sào bắc bộ. Đồng thời tiến hành phun ngay các

loại thuốc như: Anvil 5SC, Antracol 70 WP.

Câu hỏi: Nhà tôi có trồng 1 sào cây húng quế, khi đang thu hoạch cây hay bị lấu lá, cành khô. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời: Cây húng quế thường bị bệnh thán thư gây hiện tượng khô cành và lấu lá. Năm này phát triển thuận lợi trong điều kiện nóng ẩm, ruộng bón nhiều phân đạm. Để hạn chế bệnh cần bón phân cân đối không nên bón quá nhiều phân đạm. Tốt nhất nên bón phân NPK loại 16:16:8. Trên các ruộng bị bệnh, ngay sau khi thu hoạch mỗi lứa có thể phun thuốc như: Score 250EC, Amistar Top 325 SC...và chú ý đảm bảo thời gian cách ly./.

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

HUYỆN ĐÔNG ANH: VỰA QUẤT TIỀN TỶ VEN SÔNG HỒNG

Với doanh thu mỗi năm lên tới 1,7 tỷ đồng/ha, cây quất cảnh đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện đời sống cho người nông dân xã Tầm Xá, huyện Đông Anh.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 10 năm trước, anh Hoàng Việt Thính, xã Tầm Xá bắt đầu đưa cây quất cảnh về trồng ven bãi sông Hồng. Trên 3 sào đất bãi ven sông, anh Thính trồng vài chục cây và đến nay là trên 100 gốc cây quất cảnh. Anh Thính cho biết, trước năm 2005, bà con nông dân chủ yếu canh tác ngô, khoai, sắn... Tuy nhiên, giá trị mang lại không cao. Từ khi chuyển sang trồng quất, kinh tế được cải thiện, gia đình anh đã có "của ăn của để".

Không chỉ có hộ gia đình anh Thính, từ năm 2005 đến nay, hàng trăm hộ dân xã Tầm Xá đã học theo mô hình trồng cây quất cảnh ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); phường Nhật Tân, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ)... Toàn xã Tầm Xá có tổng số 218ha đất canh tác nông nghiệp, đến nay diện tích được chuyển đổi sang trồng quất cảnh đã chiếm khoảng 80ha.

Theo Chủ tịch UBND xã Tầm Xá Hoàng Hữu Vân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu nâng cao đời sống cho người nông dân, địa phương đã đầu

tư hàng chục tỷ đồng trong nhiều năm qua để cải tạo hệ thống điện, đường giao thông, giếng khoan cấp nước tưới cho vựa quất cảnh ven bãi sông Hồng. Nhờ đó, việc kinh doanh, buôn bán quất cảnh của bà con cũng trở nên thuận tiện hơn.

Hiện doanh thu từ cây quất cảnh đạt tới 1,7 tỷ đồng/ha. Đối với cây quất giống, doanh thu đạt trên 800 triệu đồng/ha. Nhờ cây quất, thu nhập bình quân của người nông dân trên địa bàn xã Tầm Xá đã vượt con số 45 triệu đồng/năm. Điều đáng mừng là đến nay, bà con nông dân xã Tầm Xá gần như không phải đem quất đi bán lẻ. Hàng năm, cứ trước dịp Tết Nguyên đán vài tháng là tiểu thương khắp nơi lại đổ về đặt mua gần như toàn bộ diện tích quất cảnh.

Ông Hoàng Hữu Vân cho biết thêm, một điểm thuận lợi nữa là cây quất Tầm Xá đang được các sở, ngành, UBND huyện Đông Anh tích cực hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể. Thời gian tới, mỗi cây quất của địa phương khi đến tay người tiêu dùng sẽ được bảo hộ nhãn hiệu thông qua logo nhận diện. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để quất cảnh Tầm Xá tiếp tục khẳng định giá trị và vươn xa hơn nữa./.

TT (Báo KTĐT)

THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Đối với mặt hàng lương thực: Hiện nay, nhiều địa phương đã bắt đầu thu hoạch lúa vụ xuân, giá bán lẻ các loại thóc đã có dấu hiệu tăng nhẹ (từ 500 – 1.000đ/kg tùy loại) so với tháng trước. Tuy nhiên giá bán lẻ các mặt hàng gạo vẫn giữ ổn định. Gạo Xi dẻo có giá từ 12.000 – 13.000đ/kg, Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 14.000 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 15.500 - 17.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 26.000 - 27.000 đ/kg; tuần qua, do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu tiêu dùng của người dân với một số mặt hàng đậu đỗ có tăng cao nên giá bán lẻ mặt hàng này cũng tăng nhẹ (từ 1.000 – 2.000đ/kg tùy loại). Đậu xanh có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, đậu đen giá từ 46.000 – 52.000đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra tại một số địa phương và làm cho giá lợn giậm chân tại chỗ thậm chí ở những địa phương có ổ dịch giá lợn vẫn tiếp tục giảm. Trên thị trường Hà Nội giá lợn hơi đang dao động từ 30.000 – 33.000đ/kg. Bên cạnh đó lượng hàng tiêu thụ của mặt hàng này tại các chợ vẫn chậm, trong khi giá bán vẫn phổ biến như sau: Thịt mông săn có giá từ 65.000 - 75.000đ/kg; thịt ba chỉ giá từ 75.000 – 80.000đ/kg, thịt bò giá bán vẫn dao động từ 240.000 - 280.000 đ/kg; Đối với các mặt

hàng gia cầm, thủy cầm có giá bán như sau: Gà ta hơi giá từ 100.000 – 120.000 đ/kg, Vịt nguyên con làm sẵn giá từ 70.000 – 75.000 đ/kg; Các mặt hàng cá trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 – 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 150.000 – 170.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần qua, giá bán lẻ nhiều mặt hàng rau xanh tại các chợ giữ ổn định. Rau muống có giá từ 4.000 - 6.000đ/mớ, rau cải mớ giá từ 5.000 – 7.000đ/mớ, cà chua có giá từ 18.000 – 20.000đ/kg, Rau mùng tơi giá từ 4.000 – 5.000đ/mớ, dưa chuột giá 14.000 – 16.000 đ/kg,.. Thị trường trái cây rất đa dạng do đang là thời điểm cho thu hoạch của nhiều loại trái cây của cả 2 miền và giá bán dao động như sau: Dưa hấu có giá từ 14.000 – 18.000đ/kg, xoài thái giá từ 40.000 – 45.000đ/kg, dưa lê giá từ 25.000 – 30.000đ, mận hậu giá 35.000 – 40.000đ/kg, vải thiều có giá từ 35.000 – 45.000đ/kg, măng cụt giá 45.000 – 50.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Giá bán lẻ các mặt hàng phân bón tại các đại lý giữ ổn định. Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

NB (TH)

* Thị trường thế giới

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 3 THẾ GIỚI VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN

Theo báo cáo mới đây của Rabobank, đến hết năm 2017, Việt Nam đã lọt vào Top 3 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới.

Theo Rabobank, trong giai đoạn từ 2012 - 2017, tăng trưởng thương mại thủy sản toàn cầu đạt 4%/năm, ước đạt 153 tỷ USD năm 2017. Giá trị thương mại thủy sản tăng cao hơn so với lượng thủy sản được giao dịch, là nguyên nhân chính làm tăng trưởng thương mại thủy sản trên thế giới.

Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, với giá trị xuất khẩu hơn 20 tỷ USD vào năm 2017. Đứng thứ 2 là Na Uy với hơn 10 tỷ USD xuất khẩu. Việt Nam đã vượt qua Thái Lan vươn lên đứng vị trí thứ 3 với giá trị xuất khẩu năm 2017 là 8,32 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trong giai đoạn 2012 - 2017 chủ yếu dựa vào thương mại tôm và cá thịt trắng (cá tra, basa). Điều đáng chú ý là vào cuối giai đoạn nói trên, xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc sang Mỹ bị giảm tới 33%, tuy nhiên, khoảng trống đó đã được cá tra Việt Nam lấp đầy.

Về các thị trường nhập khẩu, EU, Mỹ và Nhật Bản là 3 thị trường lớn nhất. Từ 2012 - 2017, giá trị nhập khẩu thủy sản của EU tăng 4 tỷ USD, Mỹ tăng 5 tỷ USD... Cũng trong giai đoạn này, giá trị nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc đã tăng tới 3 tỷ USD.

Theo dự báo của Rabobank, trong những năm tới, Trung Quốc và Na Uy tiếp tục là 2 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất, nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chậm lại. Vị trí của các nước xuất khẩu lớn có thể thay đổi do các thách thức trong hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Về nhập khẩu, trong tương lai gần, EU và Mỹ vẫn sẽ là 2 thị trường lớn nhất. Tuy nhiên, với đà tăng trưởng mạnh về nhập khẩu, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà nhập khẩu thủy sản đứng hàng thứ 3 thế giới, nhất là khi dịch tả lợn Châu Phi đang làm gia tăng mạnh nhu cầu tiêu dùng thủy sản ở Trung Quốc./.

TX (Theo Vietnambiz.vn)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 28 tháng 5 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	7.400	7.500	6.000	7.000		6.300	7.500	7.600	7.500	7.700
2	Gạo Khang Dân	loại 1	11.500	12.500	10.000	12.000	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	14.000	15.000	14.000	14.000	15.000	13.500	15.500	15.500	15.000	15.000
4	Gạo Xi 23	loại 1	12.000	12.500	12.000	12.000	13.000	12.000	12.500	12.500	13.000	12.500
5	Gạo Điện Biên	loại 1	16.000	17.500	16.500			16.000	17.000	17.500	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	17.000		16.000	16.000		15.500	17.000	15.500	18.000	16.500
7	Gạo tám Thái	loại 1	18.500	19.000	18.000	16.500		19.000	18.000	18.000	20.000	19.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	25.000	26.000	26.000	25.000	25.000				27.000	27.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1	32.000		31.000	30.000		38.000	40.000	30.000	32.000	30.000
10	Đậu tương	loại 1	24.000	25.000		21.000	20.000	22.000	25.000		21.000	22.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	42.000	45.000	45.000	40.000	38.000	38.000	45.000		40.000	43.000
12	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Đậu đen	loại 1	50.000	50.000	48.000	45.000	50.000	45.000	50.000	50.000	48.000	48.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 28 tháng 5 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	loại 1	60.000	70.000	55.000	70.000	65.000	55.000	70.000	70.000	65.000	70.000
2	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	75.000	85.000	65.000	85.000	80.000	70.000	85.000	70.000	75.000	80.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	70.000	85.000	70.000	85.000	85.000	70.000	85.000	80.000	75.000	80.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	260.000	270.000	250.000	250.000	250.000	240.000	260.000	260.000	230.000	260.000
5	Thịt bò mông	loại 1	240.000	240.000	240.000	240.000	250.000	220.000	250.000	250.000	230.000	240.000
6	Gà ta hơi	loại 1	90.000	110.000	85.000	80.000	95.000	95.000	120.000	110.000	100.000	110.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	120.000	125.000	100.000	110.000	140.000	130.000	150.000	140.000	130.000	100.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1	36.000		38.000	45.000	35.000	36.000				40.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1		65.000	60.000	65.000	50.000	55.000	70.000	60.000	65.000	60.000
10	Vịt hơi	loại 1	45.000	48.000	48.000	45.000	48.000	40.000		50.000		45.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	70.000	75.000	65.000	65.000	70.000	65.000		70.000	75.000	70.000
12	Ngan hơi	loại 1	56.000	60.000	56.000	65.000	62.000		70.000	60.000	65.000	60.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1	76.000	80.000	75.000	80.000	85.000	78.000	100.000	80.000	85.000	85.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	60.000	60.000	65.000	55.000		60.000	65.000	60.000		60.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	65.000		60.000	75.000	65.000	80.000	75.000	70.000	70.000
16	Cá quả	loại 1	90.000	120.000	85.000	110.000	110.000	110.000	130.000	100.000	110.000	100.000
17	Ngao	loại 1	18.000	18.000	18.000	16.000	18.000	17.000	20.000	17.000	20.000	18.000
18	Tôm sú	loại 1		400.000	380.000	380.000			450.000	380.000	350.000	380.000
19	Cua đồng	loại 1	160.000	170.000	150.000	160.000	200.000	140.000	160.000	150.000	140.000	160.000

**GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CÚ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1	40.000	45.000	50.000	45.000	45.000	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
2	Dứa hấu Miền Nam	loại 1	14.000	17.000	16.000	18.000	17.000	16.000	20.000	17.000	17.000	16.000
3	Thanh long	loại 1	30.000	35.000	30.000	40.000	35.000	35.000	40.000	35.000	30.000	30.000
4	Vải thiều	loại 1	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000	40.000	35.000	30.000	35.000
5	Dứa (quả)	loại 1	6.000	8.000	7.000	6.000	8.000	6.000	10.000	8.000	7.000	6.000
6	Mận hậu	loại 1	35.000	35.000	35.000	30.000	35.000	25.000	40.000	30.000	35.000	35.000
7	Quýt Sài Gòn	loại 1	45.000	55.000	45.000	45.000		40.000	60.000	45.000	45.000	50.000
8	Dứa lê	Loại 1	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000	18.000	30.000	25.000		25.000
9	Hồng xiêm	loại 1	35.000	40.000	40.000	35.000	40.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10	Mãng cụt	Loại 1	40.000	55.000	40.000	45.000		40.000	60.000	50.000		50.000
11	Cà chua	loại 1	16.000	20.000	17.000	18.000	17.000	16.000	20.000	16.000	18.000	20.000
12	Bí đao	loại 1	12.000	14.000	15.000	13.000	14.000	10.000	15.000	14.000	13.000	14.000
13	Khoai tây	loại 1	13.000	15.000	15.000	13.000	13.000	12.000	15.000	15.000	14.000	12.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	15.000	18.000		15.000	18.000	15.000	20.000	18.000	17.000	18.000
15	Mướp hương	loại 1	13.000	15.000	16.000	15.000	15.000		18.000			14.000
16	Rau ngót	loại 1	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17	Dứa chuột	loại 1	13.000	15.000	14.000	14.000	13.000	13.000	16.000	14.000	12.000	14.000
18	Rau dền (mớ)	loại 1		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000		4.000	4.000
19	Rau muống (mớ)	loại 1	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	6.000	5.000	4.000	6.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	28.000	30.000	20.000	25.000	30.000	20.000	35.000	30.000	30.000	28.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000

**GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC**

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

stt	Mặt hàng và quy cách	Loại	Sơn La	Bắc Giang	Hải Dương
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.200	7.500	7.500
2	Gạo Xi 23	loại 1	11.500	11.000	11.500
3	Đậu tương	loại 1	22.000	23.000	23.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	52.000	50.000	50.000
5	Lạc nhân	loại 1	45.000	48.000	48.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	35.000	29.000	30.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	70.000	60.000	60.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	70.000	68.000	70.000
10	Gà ta hơi	loại 1	100.000	85.000	85.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	80.000	75.000	75.000
12	Vịt hơi	loại 1	50.000	45.000	42.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	230.000	230.000	220.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	3.500	3.000	3.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	7.500	7.000	7.000
16	Tôm sú	loại 1	450.000	450.000	450.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CÚ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

stt	Mặt hàng và quy cách	Loại	Sơn La	Bắc Giang	Hải Dương
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	18.000	16.000	15.000
2	Chôm chôm	loại 1	35.000	30.000	30.000
3	Xoài Thái	loại 1	40.000	40.000	40.000
4	Dưa bở	loại 1	20.000	15.000	18.000
5	Mận hậu	loại 1	35.000	30.000	30.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	15.000	15.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	14.000	12.000	13.000
9	Cà chua	loại 1	20.000	18.000	17.000
10	Rau mùng tơi (mớ)	loại 1	5.000	4.000	4.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	40.000	40.000	40.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	loại 1	15.000	13.000	14.000
14	Rau cải mớ (mớ)	loại 1	6.000	5.000	6.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	60.000	60.000	60.000
16	Đậu đũa	loại 1	12.000	10.000	10.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý Đại diện: Đặng Thị Cuối	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0986.758.153	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mớ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, sản lượng ước tính 3 tấn rau/tháng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc.
2	Công ty cổ phần KMS Đầu tư sản xuất và thương mại Đại diện: Triệu Quang Trung	Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0935.828.363	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại nấm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
3	HTX Nông nghiệp Thọ Lộc Đại diện: Nguyễn Huy Trung	Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT:0989.806.143	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các loại: Rau cải xanh, cải ngồng, mồng tơi, rau ngót. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
4	HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Mỹ Đại diện: Trần Đức Vinh	Xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT:076.215.9286	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các loại: Su hào, bắp cải, cà chua, súp lơ, rau cải các loại... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y Đại diện: Nguyễn Bá Du	Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0984.936.684	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y ... với số lượng lớn theo đơn đặt hàng phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
2	Đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y Đại diện: Nguyễn Văn Hoan	Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0975.262.980	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y ... với số lượng lớn theo đơn đặt hàng phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
3	Đại lý kinh doanh giống lúa Đại diện: Trần Thị Phương	Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 037.6871.088	Chuyên cung cấp các giống lúa với số lượng lớn theo đơn đặt hàng phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp Đại diện: Quách Văn Đồng	Thôn Thượng, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 036.6558.366	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Hộ trồng hoa Đại diện: Nguyễn Văn Tám	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0972.016.056	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa chậu, hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
2	Hộ trồng hoa Đại diện: Tăng Văn Thanh	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0988.360.687	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
3	Đại lý hoa Chung Hằng Đại diện: Chung Hằng	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0914.171.312	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa chậu, hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
4	Đại lý hoa Vỹ Hương Đại diện: Vỹ Hương	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội ĐT: 0989.650.040	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa chậu, hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Tề	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 038.271.4934	Chuyên cung cấp gà, vịt thịt đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Trần Thị Quý	Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0982. 615. 829	Chuyên cung cấp ngan, gà, vịt đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Hoàng Đình Yên	Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội ĐT: 0975.855.285	Chuyên cung cấp sữa, bò sữa giống phục vụ khu vực huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.
4	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Phúc	Thôn Phú Cốc, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội ĐT: 0976.157.801	Chuyên cung cấp vịt, gà thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng đồ gỗ nội thất Đại diện: Nguyễn Văn Thái	Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội ĐT: 0903.443.101	Chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất gia đình, khuôn cửa, cầu thang,... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
2	Cơ sở sản xuất Tiến Hân Đại diện: Vũ Văn Tiến	Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT:0912.647.870	Kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
3	Cơ sở sản xuất Bình Bằng Đại diện: Nguyễn Văn Bình	Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ĐT:0912.020.485	Kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
4	Công ty TNHH Gốm sứ Minh Lâm Đại diện: Nguyễn Thị Bạch Diệp	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT:033.3310.666	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

tt	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	HTX Chế biến thủy sản nước lạnh Sa Pa Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà	Tổ dân phố số 14, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ĐT: 0976.373.366	Chuyên cung cấp cá hồi, cá tầm tươi sống, cá hồi hun khói... HTX đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
2	HTX Nông nghiệp Mai Anh Sa Pa Đại diện: Bùi Trọng Trung	Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ĐT: 0987.630.429	Chuyên cung cấp rau an toàn. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
3	HTX Chè Bàn Liên – Bắc Hà Đại diện: Phạm Quang Thận	Đội 2, xã Bàn Liên, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ĐT:085.6586.898	Chuyên cung cấp chè hữu cơ. Sản phẩm chè hữu cơ của HTX đã trải qua quy trình kiểm định và chứng nhận sản phẩm chè hữu cơ của tổ chức ATC Thái Lan.
4	Trang trại Tâm Đức Đại diện: Nguyễn Đức Huy	Xã Cam Đường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ĐT:0913.643.622	Chuyên cung cấp lợn rừng hữu cơ. Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.